



ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ตามที่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นั้น

บัดนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัคร เข้ารับการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ-นามสกุล
๒	๓๙	นายรัฐวัตร ประทุมมี

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ได้ทราบว่าบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินี้ ใช้ได้จนถึงวันที่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ ถูกยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๒๑ หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ ในการบรรจุครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวีระศักดิ์ พึ่งรัมย์)

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ